

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน ทวีช่อง NBT	<p>ผลงาน 3 ปี สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แถลงว่า ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จะเข้าพบนายกา เพื่อร่วมเสนอผลงานสธ.ในรอบ 3 ปี โดยนโยบายที่เด่นชัด คือ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) การดูแลปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยทีมหมอครอบครัว 3 ทีมต่อ 3 หมั่นคน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นทำงานเชิงรุก ดูแลระดับชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง ลดความแออัดในรพ.ขนาดใหญ่ การกำหนดให้จัดซื้อยาคุณภาพที่ผลิตโดยคนไทยร้อยละ 30 ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษเฉพาะเพื่อสนับสนุนคนไทยในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ด้วย</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. แถลงว่า สำหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะนำไปผนวกกับการวางแผนงานระยะ 20 ปี ของ สธ. เพื่อให้ประเทศเกิดความยั่งยืนทางสุขภาพ ตาม 3 โมเดล คือ 1.Inclusive Growth Engine การสร้างความเท่าเทียม 2.Productive Growth Engine การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ 3.Green Growth Engine กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้าง อสม. 4.0 ให้มีความรู้มากขึ้น การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ใกล้บ้านโดยใช้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน</p>
มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ	<p>การแก้ปัญหากำลังคน สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายเป้าหมายกำลังคนบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นคณะอนุกรรมการในคปร. มีหน้าที่พิจารณาตำแหน่งที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ ก่อนส่งให้คปร.ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการในส่วนต่างๆ พิจารณาต่อ</p>
เว็บไซต์Hfocus	<p>เครือข่ายเภสัชกรฯ ขอบรรจุ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วีรวุฒิ สุภา ประธานเครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ (1 มิ.ย. 2560) ตัวแทนเครือข่ายฯ จะยื่นหนังสือต่อ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เพื่อขอความเป็นธรรมในการบรรจุกลุ่มเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ ก่อนที่จะเข้าร่วมชี้แจงปัญหาในการประชุมตัวแทนเครือข่ายวิชาชีพ ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ คาดว่าในระบบสธ.น่าจะมีเภสัชกรที่ตกค้างและไม่ได้บรรจุเกือบ 400 ราย ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 สำนักบริหารบุคคลได้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการให้แก่เลขาชีพจากระบบ HROPS แต่ไม่มีการจัดสรรให้เภสัชกร และในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุตามแผนอัตรากำลัง FTE ของ สธ. ปี 2559 ผู้ที่ได้รับบรรจุในบางพื้นที่เป็นเภสัชกรที่เพิ่งเริ่มทำงาน แทนที่จะเป็นเภสัชกรที่ทำงานมาก่อนและมีอายุงานมากกว่า จึงอยากขอให้บรรจุเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พกส. และพรก.ที่ทำงานใน รพ.สธ.ทั้งหมด อาจจะจัดทำเป็นแผนทยอยบรรจุที่ชัดเจน ทั้งนี้ ทราบว่า สธ.ได้พยายามแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยขอตำแหน่งบรรจุเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนทุนเภสัชกร 316 อัตรา รวมกับ 350 อัตราต่อปี เป็นจำนวน 666 อัตราต่อปี เพื่อให้สามารถบรรจุเภสัชกรจบใหม่ได้มากขึ้น แต่กรม.มีมติไม่อนุมัติ</p>
เดลินิวส์	<p>สเต็มเซลล์</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการจัดตั้งกองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาวิทยาการสเต็มเซลล์" และ "ยกระดับองค์ความรู้" ให้กับเมืองไทย</p> <p>ผศ.ดร.นพ.นิพัทธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ในไทย ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับในต่างประเทศได้ เนื่องจาก ยังขาดงบประมาณการวิจัย จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนฯดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้ร่วมบริจาค ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อาคาร ภ.ป.ร.) ชื่อบัญชี : โครงการเสริมเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนา เลขที่บัญชี : 407-936991-4 (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ศูนย์เสริมเซลล์และเซลล์บำบัด โทร.0-2256-4000 ต่อ 80837</p>
<p>เพจแหม่มโพธิ์ดำ</p>	<p>ร้องเรียนแพทย์ผ่าตัดลิ้มเข็มในมดลูก</p> <p>-เสนอข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่ง มีอาการปวดท้อง ไปพบแพทย์ที่รพ.เอกชนใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา MRI พบว่า มีเข็มในช่องท้องตำแหน่งมดลูก และไปตรวจซ้ำที่รพ.อีกแห่งได้ผลตรงกัน ทั้งนี้ เมื่อปี 2548 ได้เคยผ่าตัดคลอดที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่งใน อ.ปากช่องจึงแจ้งเรื่องให้รพ.ทราบ โดยรพ.จะให้ผ่าตัดนำเข็มออก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาในที่ทำงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังไม่มีการตกลงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาระหว่างที่ทำผิดพลาดลิ้มเข็มในท้องอีกด้วย</p>
<p>มติชน ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT,ThaiPBS TNN24,ไทยรัฐทีวี กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ไทยโพสต์ ทีวีช่อง 8</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ในงานนี้ ได้ประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 ให้แก่ ทพ.สุปรिता อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ ในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่จะมอบให้แก่บุคคลที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจในปี 2559 พบกลุ่มนักเรียนอายุ 13-17 ปี ทุกสังกัดการศึกษา ติดบุหรี่ขึ้นรุนแรงประมาณ 230,000 คน และอีกประมาณ 96,000 คน ติดบุหรี่อย่างหนัก ประเด็นที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีผลวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตในต่างประเทศ พบว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่มีระดับ IQ ต่ำกว่ากลุ่มไม่สูบบุหรี่ประมาณ 7 จุด ดังนั้น สังคมจึงต้องเร่งช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ทุกประเภท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า บุหรี่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิด และยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่มากกว่า 10,000 รายต่อปี โดยพบว่า 80% ของโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ถึงแม้การเลิกสูบบุหรี่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ ข้อสำคัญต้องมีความตั้งใจจริง ตัดสินใจให้แน่วแน่และเลิกทันที</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยยาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ.2559 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 214 ราย แบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น 12-24 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ 25-65 ปี พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เกือบครึ่งสูบเป็นครั้งคราว ประมาณ 1 ใน 4 สูบประจำทุกวัน และร้อยละ 90 สูบในสัปดาห์ที่ผ่านมามีบางคนต้องสูบภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีพฤติกรรม อาทิ หนีเรียนบ่อยๆ ถูกครูลงโทษร้ายแรง สูงกว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี่ในช่วงอายุเดียวกัน</p> <p>- เสนอข่าว จนท.ตำรวจ ร่วมกับ รพ.สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยพบผู้กระทำความผิดนับ 10 คน จึงเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ม่เงินเสียค่าปรับให้บำเพ็ญประโยชน์โรงพยาบาลแทน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>มหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดมหกรรม "กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี" ในโครงการ "โซว์ป้า แอนด์ ซายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโชติการาม อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และการจัดการปัญหาเด็กอ้วนจากกรมอนามัย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ตรวจเยี่ยมด้านควบคุมโรค</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 นพ.วิษณุ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผู้บริหารจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมตรวจเยี่ยมด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระหว่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอสรุปข่าว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เรือนจำในเขตสุขภาพที่ 10 ปลอดวัณโรค" ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจำ สธ.มีนโยบายในการค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยเอกซเรย์ปอด 100% มีการแยกเรือนนอนผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ การดูแลผู้ป่วยให้กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกวัน เป็นต้น เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบโดยเร็ว ลดการระบาดในเรือนจำ เป็นแนวทางร่วมกัน "คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคม"</p>
ข่าวสด	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.ฝางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออกอำเภอฝาง หลังพบการระบาดและมีผู้เสียชีวิต โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.พ. 2560 อำเภอฝางพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 9 ราย เป็นคนไทย 6 ราย คนไร้สัญชาติ 3 ราย เข้ารับการรักษาในรพ. 5 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดในพื้นที่ตำบลแม่งอน ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอฝางจึงได้มีมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะอำเภอ จนถึงเจ้าคณะตำบล เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน	<p>หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอสรุป โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่เกิดจากการร่วมใจของแพทย์ 4 สาขาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐคือ หน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและท้องถิ่น และผู้บริหารแพทย์จากรพ.เอกชน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าร่วมกว่า 200 คน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ป่วยใน จ.ปราจีนบุรี ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เด่นทั่วไทย	<p>กทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เนื่องจากปีนี้ กทม.มีผู้ป่วยจำนวนมาก พบมากที่สุดที่เขตราชเทวี พญาไท บางรัก สะพานสูง และบางกะปิ จึงต้องเฝ้าระวังโรคเป็นพิเศษ</p>
ไทยรัฐ	<p>ผลวิจัยช่วยร่นไทยขาดสุขภาพทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว ในการจัดประชุมรายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายติโม โอจาเนน ผู้แทนคณะวิจัย ศูนย์นโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ผลวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ขาดความตระหนักเกี่ยวกับการคุมกำเนิด นักเรียนอาชีวะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 40 มีเพียง 2 ใน 3 ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 41 มีความเชื่อว่าสามีมีสิทธิ์ทุบตีภรรยาที่ไม่ซื้อสตัย์ ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีหลักในการคุมกำเนิด นอกจากนี้ ครูผู้สอนเกินครึ่งไม่ได้รับการอบรม เนื่องจากผู้บริหารไม่เห็นว่าเป็นปัญหา และผู้ปกครองเห็นว่าหากสอนเรื่องเพศแล้วจะทำให้เด็กอยากกลอง ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาสอนเพศวิถีศึกษาที่รอบด้าน เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และเสนอให้สถานศึกษาจัดเวลาในการสอนเพิ่มขึ้น ทั้งจัดอบรมครู กระตุ้นผู้บริหารและผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญ ส่วน ศธ. สธ. และพม. ต้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเป็นระบบ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>เวียดนามประกาศปลอดหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรและกรมอนามัยสัตว์ กระทรวงพัฒนาชนบทเวียดนาม ประกาศให้ทุกจังหวัดและทุกเมืองเป็นเขตปลอดไวรัสไข้หวัดนก โดยจะไม่มีมีการแพร่ระบาดรอบใหม่</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch